

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nâng cao chất lượng hoạt động

Thời gian qua, HĐND thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri. Qua đó thực sự phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.



Đường Lê Lợi (thành phố Thái Bình).

Năm 2021 diễn ra sự chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ của HĐND thành phố khóa XXI và khóa XXII, HĐND thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, hội nghị, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo phương châm thiết thực, hiệu quả. Các kỳ họp HĐND thành phố được tổ chức theo đúng luật định, chất lượng, hiệu quả, có nhiều yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố. HĐND thành phố tiếp tục nâng cao vai trò chủ tọa kỳ họp trong các hoạt động điều hành, gọi ý thảo luận nhằm phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND tham gia ý kiến, thảo luận. Từng bước đổi mới công tác điều hành các kỳ họp, lựa chọn hợp lý các

nội dung trình trực tiếp tại kỳ họp, dành thêm thời gian cho đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến. Trong năm, HĐND thành phố đã ban hành 38 nghị quyết (28 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư, 10 nghị quyết về tổ chức hoạt động của Thường trực HĐND và công tác cán bộ). Chất lượng các nghị quyết ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã kịp thời ban hành các quyết định chỉ đạo các phòng,

ban, ngành và các địa phương cùng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố; đồng thời, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Trong năm 2021, HĐND thành phố đã tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và các nghị quyết của HĐND. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động, sáng tạo tìm ra biện pháp hợp lý để đẩy mạnh hoạt động giám sát theo chuyên đề. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu trước; đồng thời, yêu cầu các

co quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về HĐND thành phố trước để các thành viên nghiên cứu. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên hoạt động giám sát luôn có chất lượng cao, góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở, nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri thành phố. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song Thường trực và các ban HĐND thành phố vẫn chủ động thực hiện các cuộc giám sát thường xuyên, 3 cuộc giám sát chuyên đề và một số cuộc khảo sát phục vụ việc thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND thành phố trình kỳ họp HĐND theo thẩm quyền, nhiệm vụ quy định. Từ thực tiễn hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố đã tổng hợp các vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời có ý kiến, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Qua hoạt động giám sát cũng chỉ rõ những vấn đề tồn tại, vướng mắc cần rút kinh nghiệm và khắc phục.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND; tập trung cho hoạt động giám sát, khảo sát đột xuất về những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm như đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, việc thực hiện các chính sách xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, an ninh trật tự; đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức, tập trung vào khâu kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường hoạt động tiếp xúc dân của Thường trực HĐND và của đại biểu từ thôn, tổ dân phố.

MINH NGUYỄN

ĐÔNG HƯNG Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Theo kế hoạch, ngày 16/2, huyện Đông Hưng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Hiện nay các đơn vị, địa phương đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tòng quân. Tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) đều đã sẵn sàng lên đường về đơn vị mới.

Với nguyện vọng được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, hàng trăm thanh niên đã viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ, trong đó một số người chưa đủ 18 tuổi, nhà một mẹ, một con. Ngày lên đường nhập ngũ với nhiều thanh niên đó là niềm tự hào. Em Nguyễn Xuân Tuấn, xã Hà Giang là 1 trong 17 tân binh của địa phương sẽ lên đường nhập ngũ xuân này phần khởi cho biết: Em với em trai con nhà chủ đang làm taxi công ty nhưng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc nên đã cùng nhau viết đơn tình nguyện, mừng là cả hai anh em đều đủ tiêu chuẩn nhập ngũ đợt này. Sự động viên của gia đình, các cấp, các ngành đã tiếp thêm sức mạnh cho hai anh em vững tâm lên đường. Môi trường học tập, rèn luyện của quân đội sẽ giúp chúng em trưởng thành hơn.

Xã Đông Phương có 4 trường hợp mới 17 tuổi đã viết đơn xin tham gia khám tuyển NVQS, trong đó có 1 em đủ điều kiện nhập ngũ, đó là em Trịnh Công Kiên. Tân binh Trịnh Công Kiên tâm sự: Từ nhỏ em đã mơ ước được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của người lính, vì vậy, dù chưa đủ 18 tuổi nhưng em vẫn xin bố mẹ cho đi khám tuyển NVQS. Ước mơ của em giờ đã thành hiện thực vì chỉ còn vài ngày nữa là em được cùng các anh lên đường nhận nhiệm vụ. Em sẽ vượt qua khó khăn ban đầu để sớm hòa nhập với trường quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và truyền thống của quê hương.

Năm 2022, huyện Đông Hưng được giao 396 chỉ tiêu, trong đó quân sự 360 chỉ tiêu giao cho 11 đơn vị nhận quân và 36 chỉ tiêu công an. Để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân năm 2022, thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện đã thực hiện các bước tuyển chọn thanh niên lên



Do làm tốt công tác khám tuyển nên năm nay chất lượng tân binh của huyện Đông Hưng cao hơn năm trước.

THU HIỀN

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19 sau tết

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung rà soát, giám sát các trường hợp nguy cơ, test nhanh sàng lọc Covid-19, cách ly kịp thời F0, F1... là các biện pháp được nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong tỉnh triển khai sau tết Nguyên đán. Các biện pháp được đưa ra nhằm phát hiện kịp thời, nhanh chóng bóc tách F0, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau tết Nguyên đán, số ca mắc Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố tăng rõ rệt và Thái Bình cũng không phải là ngoại lệ. Nếu trước tết, ngày có số ca mắc cao nhất là hơn 270 ca thì trong 4 ngày từ ngày 6 - 9/2, Thái Bình đã ghi nhận hơn 1.650 ca mắc Covid-19. Theo đánh giá, phân tích của ngành y tế nguyên nhân số ca mắc tăng sau tết là do người lao động, người công tác, học tập từ các tỉnh, thành phố về đông dịp tết. Qua thống kê của ngành, liên quan đến người từ tỉnh ngoài về các địa phương đón tết đã ghi nhận hơn 102.800 lượt khai báo y tế tại các trạm y tế, qua xét nghiệm đã phát hiện 1.135 ca mắc Covid-19. Bên cạnh đó, dịp tết gia tăng việc đi lại, tiếp xúc, chúc tết của người dân; vẫn có một số trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch còn tổ chức tụ tập ăn uống, không đeo khẩu trang. Sau tết, cán bộ, người lao động và học sinh, sinh viên chủ động xét nghiệm Covid-19. Nhiều địa phương cũng triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho các trường hợp nguy



Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho học sinh.

Số ca mắc tăng cao sau tết là điều đã được dự báo trước song nếu không kiểm soát tốt dịch Covid-19 sẽ diễn biến phức tạp làm gia tăng ca F0 trong cộng đồng, gây áp lực, quá tải cho hệ thống y tế. Không chủ quan, lơ là trước diễn biến dịch bệnh, ngay ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, tập trung đánh giá nguy cơ, phân tích nguy hiểm nhân và có biện pháp kịp thời phòng, chống dịch; tổ chức đợt làm sạch Covid-19 sau tết trên địa bàn tỉnh... Tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trường học khi cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động, học sinh đi làm, đi học trở lại đã tăng cường rà soát, tập trung xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Với hơn 3.900 công nhân, người lao động, chủ động phòng, chống dịch, ngay ngày đầu tiên đi làm sau tết Nguyên đán, Công ty TNHH May HUALIDA Thái Bình (thành phố Thái Bình) đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, người lao động. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Nhân sự, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Công ty cho biết: Việc xét nghiệm định kỳ cho thứ hai, thứ năm hàng tuần cho công nhân, người lao động đã được Công ty thực hiện liên tục qua. Song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày

sau tết tốt Covid-19 của Công ty đã tổ chức xét nghiệm cho công nhân, qua đó đã phát hiện 8 ca mắc Covid-19. Ngay khi phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Công ty đã cho cách ly tạm thời và thông báo ngay với trung tâm y tế các huyện, thành phố. Căn cứ tình hình thực tế, nếu gia đình đủ điều kiện cách ly thì chuyển về điều trị tại nhà, trường hợp không bảo đảm sẽ chuyển tới khu cách ly, điều trị tập trung. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động. Khi có yếu tố nguy cơ hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần báo ngay cho y tế Công ty để được xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ, nhanh chóng phát hiện, bóc tách khi có F0... để bảo đảm sản xuất an toàn, an toàn mới sản xuất.

Tại Trường Tiểu học Đông Phong (Đông Hưng), trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, không chủ quan, lơ là, nhà trường cũng đã tổ chức test cho 100% cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh ngay ngày đầu tiên đến trường sau kỳ nghỉ tết. Qua đó, đã kịp thời phát hiện 1 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Phong cho biết: Khi phát hiện trường hợp F0, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã đã chỉ đạo trực tiếp nhanh chóng bóc tách F0, thông báo với gia đình, vệ sinh, khử khuẩn lớp học và truy vết các trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp. Học sinh ở lớp có ca mắc được yêu cầu đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn trong suốt thời gian ở

trường; sau 3 ngày, 7 ngày (tính từ ngày phát hiện F0) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, lần 3. Với học sinh các khối lớp khác thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang hàng ngày ngay khi đến trường. Nhà trường đã hướng dẫn các em tham gia các hoạt động đọc sách, chơi cờ vua... vào giờ ra chơi chỉ chơi trong lớp mà không sang lớp khác để hạn chế tiếp xúc.

Việc tổ chức đợt cao điểm làm sạch F0 sau tết đang được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện.

Song để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cần có sự vào cuộc, hướng ứng và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi người dân. Thực hiện nghiêm "5K", chủ động test nhanh khi có biểu hiện nghi mắc, tuân thủ nghiêm việc điều trị tại nhà đối với F0 nhẹ, không triệu chứng... là việc người dân cần làm để chung tay kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tất cả vì sức khỏe của chính mỗi người dân, gia đình và cộng đồng.

HOÀNG LÃNH

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM TRONG CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ

- Không** xông hơi, đánh gió quá nhiều lần mỗi ngày. Việc này không có tác dụng tiêu diệt virus. Chỉ nên xông hơi nếu không sốt cao, thực hiện ở nơi kín gió, không nên nhiều hơn 1 lần/ngày.
- Không** dùng kháng viêm corticoid trong những ngày đầu, khi SpO2 còn trên 95%.
- Không** dùng quá nhiều loại thuốc không tác dụng để phòng lây nhiễm. Việc tăng cường hệ miễn dịch là một quá trình lâu dài và cần kết hợp ăn uống đủ chất, tập luyện đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý.
- Không** dùng quá nhiều thuốc bổ, vitamin, thuốc tăng cường miễn dịch.
- Không** sử dụng 2 loại kháng sinh để dự phòng nhiễm khuẩn. Người bệnh cần phải có sự tư vấn của bác sĩ trong việc dùng thuốc kháng sinh hay không.

<https://infographics.vn>